

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เรื่องโครงการปลูกต้นไม้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ( ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ )

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องขอรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดม

๔.๒ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๖

๔.๓ เรื่องโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  
งบประมาณ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น

๕.๑ เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านสันติสุข  
หมู่ที่ ๑๐ - บ้านซีจรุก หมู่ที่๖ ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนิราช จำนงรักษ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	นิราช จำนงรักษ์
๒	นายทศ แม่นผล	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ทศ แม่นผล
๓	นายพิทยา ตุ่มทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑	พิทยา ตุ่มทอง
๔	นายเพลิน เพชรมาก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒	เพลิน เพชรมาก
๕	นายอาทิตย์ ปัดภัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓	อาทิตย์ ปัดภัย
๖	นายสุเมธ อนุมาลย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔	สุเมธ อนุมาลย์
๗	นายเสาเพ็ญ บุญสอน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖	เสาเพ็ญ บุญสอน
๘	นายพลอย คงบุญมี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗	พลอย คงบุญมี
๙	นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
๑๐	นายสุทัศน์ พระงาม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙	สุทัศน์ พระงาม
๑๑	นายชิน ยิ่งหาญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐	ชิน ยิ่งหาญ
๑๒	นายชาคร นันทา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒	ชาคร นันทา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอภิวัดน์ พัวภัทรพงศ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	อภิวัดน์ พัวภัทรพงศ์
๒	นางล้น พิกุลทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ล้น พิกุลทอง
๓	นายสิทธิชัย สมศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สิทธิชัย สมศรี
๔	น.ส.จงจิตต์ สุดดี	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จงจิตต์ สุดดี
๕	นายสนอง สุขอุ้ม	ผู้ใหญ่บ้านภูมิคดี	สนอง สุขอุ้ม
๖	นายยาน ปุ่มแก้ว	ผู้ใหญ่บ้านชีจรุก	ยาน ปุ่มแก้ว
๗	น.ส.มยุรี สุวรรณราช	เลขานุการสภา	มยุรี สุวรรณราช
๘	น.ส.รจนา มาลัย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	รจนา มาลัย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมจิงให้  
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมจิงเข้าห้องประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลมจิง บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมจิงได้เข้าประชุมครบ  
องค์ประชุมแล้วใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมจิงได้เปิด  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมจิงต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายนิราช จำนงรักษ์ ประธานสภาฯ เรื่องโครงการปลูกต้นไม้วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานที่ปลูก  
บริเวณป่าโคกปะแนต ให้ทุกท่านใส่เสื้อสีฟ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายนิราช จำนงรักษ์ ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุม  
ครั้งก่อนสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน  
๒๕๖๖ ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุม  
หรือไม่

ที่ประชุม -ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไขจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ  
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องขอรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมจิง

นายนิราช จำนงรักษ์ ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมจิง ได้ชี้แจง  
ในที่ประชุม

นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงษ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมจิงได้ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบัดนี้ได้  
นายก อบต.มจิง ได้ผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องขอมติที่ประชุมเพื่อรื้อ  
ถอนอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมจิงเพื่อเตรียมพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง  
ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

นายนิราช จำนงรักษ์ ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุทัศน์ พระงาม ผมเห็นชอบให้รื้อถอนครับ

นายนิราช จำนงรักษ์ ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นายอาทิตย์ ปัดภัย ผมก็เห็นชอบให้รื้อถอนครับ เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลมจิง จะได้มีการ  
ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่

นายนิราช จำนงรักษ์ ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายนิราช จำนงรักษ์ ประธานสภา  
ให้หรือถอนอาคาร

เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถาม กระผมขอมติเห็นชอบในที่ประชุม

ที่ประชุม เอนกประสงค์ โปรดยกมือครับ  
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๖ เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องด้วยไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

นายนิราช จำนงรักษ์ ประธานสภา ขอเรียนเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม ได้ชี้แจงในที่ประชุม

นางล้น พิกุลทอง ขอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมและขอความอนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาเรื่อง  
รองนายกอบต.ดม การโอนงบประมาณต่อไป  
เหตุผลที่ขอโอนงบประมาณ : เนื่องด้วยไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ที่	โอนลด	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๑	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๓๗๖,๐๒๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๑๔๘,๐๒๐ บาท โอนลด จำนวน ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๓๙,๐๒๐ บาท</p>	<p>แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องเลื่อยยนต์ชนิดโซ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ชนิดโซ่ จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - เครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๕๐๐ วัตต์ - ขนาดไม่เกิน ๒.๐ แรงม้า - ความยาวบ่าโซ่ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว - พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓๒๘ ข้อ ๑</p>

	โอนมาตั้งจ่ายใหม่ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
--	-----------------------------------

-๔-

๒	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๓๗๖,๐๒๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๑๓๙,๐๒๐ บาท โอนลด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๙,๐๒๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ารั้วถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ รายการ ค่าจ้างเหมารั้วถอนอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โอนมาตั้งจ่ายใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>
---	--	--

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนประมาณการรายจ่ายใน  
หมวดงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

**ประธานสภา** มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

**นายอาทิตย์ ปัดภัย** ผมเห็นชอบครับ เพราะมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในการทำงานขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลม

**ประธานสภา** มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ หากไม่มีกระผมขอมติเห็นชอบในที่ประชุม  
โปรดยกมือครับ

**ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

**๔.๓ เรื่องโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  
งบประมาณ ๒๕๖๗**

**ประธานสภา** ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม ได้ชี้แจงในที่ประชุม

**นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงษ์** ด้วยกระผมได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งให้จัดทำโครงการเพื่อขอรับ

**นายก อบต.ดม** งบประมาณปี๒๕๖๗ โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม ดังนี้  
๑.เรื่องอนุญาตให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิ  
ทัศน์ปราสาทภูมิโปนและพื้นที่โดยรอบ งบ ประมาณ ๑๑๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (มี ๓  
กิจกรรม)

กิจกรรมที่ ๑ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภูมิโปน งบประมาณ  
๓๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบปราสาทภูมิโปน และศูนย์บริการ  
นักท่องเที่ยวงบประมาณ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ โครงการส่งเสริมการพัฒนา

เส้นทางเดินเท้าและจักรยานเพื่อการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โบราณคดีภูมิโปน งบประมาณ ๕๓,๖๙๐,๐๐๐ บาท

-๕-

๒.เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาท  
ภูมิโปนและพื้นที่โดยรอบ งบประมาณ ๑๑๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท (มี ๓ กิจกรรม) ยินดีรับ  
มอบโครงการดังกล่าวไปดูแลบำรุงรักษาต่อ

กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกได้ขอพิจารณาต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นายทศ แม่นผล

ผมเห็นชอบครับ เพราะเป็นสิ่งที่ดีหากโครงการที่ขอไปได้รับการจัดสรรงบประมาณซึ่ง  
ทำให้ตำบลได้มีการพัฒนาไป

นายอาทิตย์ ปัดภัย

ผมเห็นชอบครับและขอสนับสนุนท่านสมาชิก ม.๕ เป็นอย่างยิ่งครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับ หากไม่มีกระผมขอมติเห็นชอบในที่ประชุม  
โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านสันติ  
สุขหมู่ที่ ๑๐ - บ้านซีจรุก หมู่ที่๖ ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจงในที่ประชุม

นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงศ

เรื่องการซ่อมแซมถนนสายบ้านสันติสุขหมู่ที่ ๑๐ - บ้านซีจรุก หมู่ที่๖ ตำบลม

นายก อบต.ดม

อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องขอรับ  
เงินสนับสนุนจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

นายชิน ยิ่งหาญ

สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นสตึง หมู่๔ ถึง โรงเรียนศรีมงคล ว่ามีงบ  
ซ่อมแซมมั้ยครับ

นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงศ

ขอให้สมาชิกทำหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาว่าถนนชำรุด เพราะอยู่

นายก อบต.ดม

ในช่วงรับประกันสัญญา จะได้แจ้งผู้รับจ้างมาซ่อมแซมต่อไป

นายสุเมธ อนุมาลย์

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุมัติติดตั้งไฟส่องสว่าง LED  
ขอขอบคุณครับ

นายสุทัศน์ พระงาม

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุมัติติดตั้งไฟส่องสว่าง LED แต่  
ขอเสนอแนะให้ผู้รับจ้างแจ้งสมาชิกอบต.ด้วยเวลาไปติดตั้ง เพราะว่าติดตั้งไม่ตรงตาม  
จุดความจำเป็นเดือตร้อน

อาทิตย์ ปัดภัย

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุมัติติดตั้งไฟส่องสว่าง LED และ  
ขอเพิ่มเติมการติดตั้งหลอด LED เพิ่มภายในหมู่บ้าน

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายนิราช จำนงค์รักษ์

หากไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.

-๖-

มยุรี สุวรรณราช

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช) ผู้จัดรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม

นิราช จำนงรักษ์

(นายนิราช จำนงรักษ์) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์ ได้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมแล้ว

ลงชื่อ พิทยา ตุ่มทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายพิทยา ตุ่มทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ สุขเมธ อนุมาลย์ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสุขเมธ อนุมาลย์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ เพลิน เพชรมาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายเพลิน เพชรมาก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม หมู่ที่ ๒